



รู้กับการควบคุมการเสพยา

มาตรการที่รัฐบาลประกาศห้ามเสพยาและของมีนเมาบนพาหนะในระหว่างเดินทาง เป็นมาตรการล่าสุด ที่รัฐประกาศ เกี่ยวกับการควบคุมการเสพยาและของมีนเมา ซึ่งในอดีต รัฐได้ใช้มาตรการควบคุมมาแล้วหลายอย่าง เช่น ต้องมีใบอนุญาตในการจำหน่ายสุราและของมีนเมาก็ดี การกำหนดเวลาการจำหน่าย ก็ดี เป็นมาตรการที่มีประโยชน์อยู่บ้าง แต่การจำหน่ายสุราที่รัฐได้อนุญาตให้จำหน่ายได้ในบางเวลานั้น แทนที่จะทำให้จำนวนผู้เสพยาลดลงกลับตรงกันข้าม โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน ทั้งๆ ที่สังคมยอมรับว่า การดื่มเป็นอันตรายต่อสังคมโดยรวมและสุขภาพของผู้เสพยาเอง

การดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ถ้าดื่มมากและดื่มเป็นประจำ จะบั่นทอนสุขภาพของผู้ดื่ม เกิดโรคที่เรียกว่า แอลกอฮอล์ลิซึม โรคตับแข็ง ซึ่งบั่นทอนชีวิตของผู้เป็นโรสดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าผู้เสพยาถึงขั้นมีนเมา ก็อาจก่ออาชญากรรมในหลายรูปแบบ เช่น เกิดอาชกรรมทางกามารมณ์ ไปข่มขืนผู้มีใจคู่สมรส หรือ ประมาทในการขับขี่ยานพาหนะทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ และเมื่อผู้เสพยาอยู่ในสภาพมีนเมาอาจก่ออาชญากรรมร้ายแรงเป็นภัยต่อสังคมได้

จากรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือ เครื่องมือในการควบคุมที่มีอยู่ ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการควบคุมที่ปลายเหตุเป็นส่วนใหญ่

ประเทศที่มีปัญหาเรื่องนี้ ได้มีมาตรการควบคุมที่นำ

จะศึกษา โดยหลายประเทศที่มีมาตรการที่นำมาใช้เป็นแบบอย่าง เช่น ประเทศสวีเดน จะมีร้านขายเครื่องดื่มมีนเมาที่มีดีกรีสูงโดยเฉพาะและผู้ซื้อจะต้องบรรลุนิติภาวะเท่านั้น ร้านขายอาหารทั่วไปจะขายเครื่องดื่มมีนเมาไม่ได้ ยกเว้น แต่ร้านที่มีใบอนุญาตพิเศษ และถ้าเขาอายุเกิน 17 ปี จะดื่มเครื่องดื่มที่มีดีกรีสูงได้ ถ้าไปกับบิดามารดาเท่านั้น ในกรณีที่ถูกค้าร้านอาหารหรือเครื่องดื่มมีการมีนเมา ทางร้านจะไม่ขายเครื่องดื่มดังกล่าว และถ้าลูกค้าแสดงอาการมีนเมา จะถูกพนักงานบริการขอให้ออกจากร้าน ถ้าไม่ออกจะถูกดึงตัวออกไป

ในกรณียานพาหนะสาธารณะ ถ้ามีคนเมา พนักงานประจำรถจะไม่ให้ขึ้นรถเด็ดขาด ส่วนในกรณีนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดไปกับรถยนต์ทุกชนิด ถ้าเครื่องดื่มนั้นเปิดขวดแล้ว ห้ามนำไปในพาหนะเป็นอันขาด และถ้าขับรถในสภาพมีนเมาจะมีโทษรุนแรง

อย่างไรก็ดี มาตรการต่างๆ จะประสบความสำเร็จรัฐจะต้องทำกฎหมายให้เป็นกฎหมาย และประชาชนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ก่อนจบ ใครขอประสาสัมพันธันเรื่องนี้ คือ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 จะมีการลงนามร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพนักศึกษาและจัดระเบียบสังคมฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ อำเภอบางพลี สถานีตำรวจภูธรบางพลี องค์การบริหารส่วนตำบลบางโจลง และสำนักงานคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ได้ร่วมมือกันทำงานในโครงการทดลองมาระยะหนึ่งและมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะร่วมกันทำต่อเนื่องและถาวร เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคม

แม้การกระทำครั้งนี้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่ถ้าเป็นสิ่งดี และสมควรที่สังคมอื่นนำไปเป็นตัวอย่าง ก็จะไม่ก่อให้เกิดผลต่อสังคมโดยรวมได้